

มอบส่วนลดสูงสุด 1 ล้านบาท

ให้ปรึกษา จมปัญหา ด้วยเทคโนโลยีก่อสร้างที่ทันสมัยก่อสร้างและควบคุมงานอย่างใกล้ชิด รับสร้างบ้านที่ดีเข้าสู่

ข่าวอินโฟเควสท์

- 12:51 [กรมอุตุนิยมวิทยายืนยันเผยเกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.4 แมกนิจูดที่จ.ไอโซวันนี้](#) กรมอุตุนิยมวิทยายืนยันเปิดเผยว่า เกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.4 แมกนิจู...
- 12:48 [CCP มุ่งพัฒนาสินค้าใหม่รับแนวโน้มตลาดรวมครึ่งปีหลังโตจากโครงการลงทุนรัฐ-เอกชนหนุน ดัน backlog แล้ว 2 พันลบ.](#) นายอาทิตย์ ทัพกรสุขเกษม กรรมการ...
- 12:42 [CHOW มองแนวโน้มผลงานปี 63 พันตัวชัดเจนหลังปรับปรุง รง.เหล็กเฟส 2 แล้วเสร็จ-ธุรกิจโรงไฟฟ้าโตต่อเนื่อง](#) นายศุภชัย ยิ้มสุวรรณ ผู้อำนวยการ...
- 12:38 [ORI ลุยเปิดตัวกว่า 10 โครงการใหม่ในครึ่งปีหลังรวมมูลค่ากว่า 1.78 หมื่นลบ.ลุ้นรายได้กึ่งปีทะลุเป้า 1.9 หมื่นลบ.](#) นายพีระพงศ์ จรุงเอก ประธานเจ้า...
- 12:36 [เกิดเหตุกราดยิงที่ฟิลาเดลเฟีย ตำรวจบาดเจ็บ 6 นาย ขณะคนร้ายยอมมอบตัว](#) เกิดเหตุกราดยิงที่เมืองฟิลาเดลเฟียของสหรัฐในช่วงบ่ายวันพุธตามเวลาท้องถิ่น...



TACC คาด H2/62 โตต่อเนื่องหลัง H1/62 กำไรพุ่งเกือบเท่าตัว รุกขยายตลาด ตปท.มั่นใจทั้งปีโตเข้าเป้า

infoquest

[ข่าวหุ้น-การเงิน](#) สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- พุธที่ 14 สิงหาคม 2562 11:09:28 น.



ดูรูปทั้งหมด

นายชัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ (TACC) เปิดเผยถึงแผนการดำเนินธุรกิจในช่วงครึ่งปีหลังว่า ยังมีแนวโน้มการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถเดินหน้าได้ตามแผนที่วางไว้ ทำให้มั่นใจว่าจะผลกดันรายได้เติบโตตามเป้าหมายเติบโต 15%

ผลการดำเนินงานในงวดไตรมาส 2/62 (งบการเงินเฉพาะกิจการ) มีกำไรสุทธิ 37.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 72.30% จากงวดเดียวกันปีก่อน มีกำไรสุทธิเท่ากับ 21.64 ล้านบาท ส่วนรายได้รวม 404.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.01% จากงวดเดียวกันปีก่อน มีรายได้รวมเท่ากับ 328.59 ล้านบาท โดยในไตรมาสนี้ได้ดำเนินการขายหุ้นที่ถือในบริษัทรวมทุน ในบริษัท สยาม เกดเวย์ จำกัด ออกทั้งหมด ทำให้ต้องมีการบันทึกการด้อยค่าเงินลงทุน



ธนาคารไทยเครดิต - สมัครภายในวันที่ :
ส.ค. 62

tcrbank.com

ดูข้อมูลเพิ่ม:

ขณะที่งวดผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 62 มีกำไรสุทธิ 73.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 96.75% จากงวดเดียวกันปีก่อนมีกำไรสุทธิเท่ากับ 37.17 ล้านบาท ส่วนรายได้รวมอยู่ที่ 758.89 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 24.03 จากงวดเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้รวมเท่ากับ 611.87 ล้านบาท

ปัจจัยที่สนับสนุนผลการดำเนินงานเติบโต เนื่องจากธุรกิจกลุ่มเครื่องดื่ม non coffee ได้รับการตอบรับที่ดีเกินคาด ทั้งในมุม All Cafe และเครื่องดื่มโลกดที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นช่วงที่อากาศร้อน ทำให้ความต้องการเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันเติบโตตามการขยายสาขามากขึ้นด้วย ในส่วนของการจำหน่ายสิทธิในการใช้ตัวการ์ตูนของกลุ่ม San-X มีการจัดทำสินค้าร่วมกับพันธมิตรแบรนด์ชั้นนำเพื่อผลิตสินค้าออกมาจำหน่าย ช่วยผลักดันรายได้เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

"บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการคิดค้น และพัฒนาสินค้าเครื่องดื่มร่วมกับเขเว่นฯ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงบริษัทฯ ได้เปิดตัวสินค้าใหม่เพิ่มเติม ในส่วนของกลุ่มสินค้าคาเฟ่แคคเตอร์ ซึ่งในปีนี้เป็นธุรกิจที่จะช่วยผลักดันรายได้และกำไร ปีนี้ยังมีนัยสำคัญ โดยได้ทำสินค้าร่วมกับพันธมิตร แบรนด์ชั้นนำอย่างต่อเนื่อง และยังมีแผนส่งสินค้าคาเฟ่แคคเตอร์เข้าตลาดในต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม ซึ่งถือเป็นประเทศที่มีศักยภาพและมีกำลังซื้อเป็นจำนวนมาก เพื่อเพิ่มยอดขาย คาดว่าจะเห็นภาพที่ชัดเจนในครึ่งหลังของปีนี้" นายชัชชวีกกล่าว



ธนาคารไทยเครดิต - สมัครภายในวันที่ :
ส.ค. 62

tcrbank.com

ดูข้อมูลเพิ่ม:

--อินโฟเควสท์ โดย รัชดา คงขุนเทียน/ศศิธร โทร.02-2535000 ต่อ 345 อีเมล: sasithorn@infoquest.co.th--



InfoQuest - อินโฟเควสท์
ถูกใจเพจ 6.5 พัน จำนวนคนที่ถูกใจ

เพื่อน 1 คนถูกใจสิ่งนี้



เป็นคนแรกในหมู่เพื่อนของคุณที่ถูกใจสิ่งนี้